

179



กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ
กร.ทวีสุข แสนทวีสุข
เป็น พยาน

สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น
 วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕ ๒๐
 ผู้กล่าวหา ๑๗ พง.ค.ท. วิเชียร แสงแก้ว
 ผู้ต้องหา ๑๗ พง.อ.จ. อินทรมงคล คณิตา
 พ.ต.ท.เชนท เสริมสุวรรณ รองสกก.ภ. จว.ขอนแก่น

ต่อหน้า ว่าที่พ.ต.ต.สมัย ทะสังชา สวส.สภ.อ.เมืองขอนแก่น

สอบสวนที่ สภ.อ.เมืองขอนแก่น
 ชื่อ กร.ทวีสุข แสนทวีสุข อายุ ๔๑ ปี
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงคามประเภทรับ)

รับราชการ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ บ้านพัก หมู่ที่ ๓ ใน มช. ตำบล ในเมือง
 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อกำนัน ชื่อกำนัน
 อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น
 ชื่อนิตา นายปุ๋ย ชื่อมารดา นางปุ๋ย

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ
 ขอให้ถ้อยคำว่า สาบานตนแล้วขอให้การตามความสัตย์จริงว่า ข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้าได้เข้ารับราชการ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๐๔ โดยอยู่คณะเกษตรศาสตร์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ตลอดเวลาที่ข้าประจำอยู่ในมช. (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) แห่งนี้ ข้าได้ใกล้ชิดกับพวกนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอื่นภายในมช. ตลอดมา ได้ทราบว่า ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้นมา นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ดังกล่าวด้วยตลอดมา และมีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และ ๒๕๐๕ ข้าจำไม่ได้ว่าทางสโมสรนักศึกษามช. ได้ส่งใคร

เป็นตัวแทนไปร่วมประชุม

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีนายคา มเพียรอภิธรรม นักศึกษาคณะวิศวกรรม กับพวกอีกหลายคน ได้เดินทางเข้าไปร่วมประชุมกับศูนย์นิสิตนักศึกษาที่กรุงเทพฯ หลายครั้ง และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พวกนักศึกษามช. หลายคนได้พากันเข้าไปร่วมเดินขบวนในการเรียกร้องให้ปล่อยนักศึกษาและผู้ที่ อองการ เมือง ๑๓ คนที่ถูกจับกุมตัวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ข้าไม่ทราบว่ามีใครบ้าง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นายคา กับพวกในฐานะตัวแทนจากมช. ก็ได้พากันไปร่วมประชุมกับพวกศูนย์นิสิตนักศึกษาที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม และที่ขอนแก่นเอง ได้มีการเข้าไปร่วมกับพวกกรรมการโรงงานทอกระสอบขอนแก่นซึ่งมีการหยุดงานประท้วงขอขึ้นค่าแรง ๒ - ๓ ครั้ง และในเมื่อมีการชุมนุมประท้วงต่างๆที่กรุงเทพฯ ทางศูนย์นิสิตนักศึกษาที่กรุงเทพฯ ก็จะแจ้งให้ทางมช. ทราบ และมีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมในการชุมนุมดังกล่าวทุกครั้ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ ก่อนที่จะมีการปฏิบัติการปกครองแผ่นดินเกิดขึ้น ทางนักศึกษามช. ก็คงส่งตัวแทนไปร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ ตลอดมา และในการเดินขบวนประท้วงต่างๆในกรุงเทพฯ ที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วย ทางนักศึกษาที่มช. ก็จะเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้ง ดังเช่นการเดินขบวนของพวกกรรมการโรงงานต่างๆของพนักงานโรงแรมดุสิตธานี, การเดินขบวนขับไล่จอมพลประภาส และการเดินขบวนขับไล่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย โดยมีการเหมารดโดยส่วเข้าไปกรุงเทพฯ กันทุกครั้ง ส่วนที่จว. ขอนแก่นเอง ทุกครั้งที่มีการเดินขบวนประท้วงต่างๆ นักศึกษามช. ก็จะเข้าไปร่วมด้วยเช่นเดียวกัน มีการค่าการบริวารบ้านเมืองของคณะรัฐบาลในขณะนั้น และโจมตีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกฝ่าย

ถ้อยเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกนักศึกษามช. ภายในภาคอีสาน มีการส่งนักศึกษาออกไปพัฒนาตามชนบท โดยเรียกกันว่าโครงการค่ายอาสาพัฒนา, โครงการล้มผีชนบท, โครงการกลับสู่ชนบท โดยพากันออกไปตามหมู่บ้านชนบทต่างๆ ข้าได้ทราบว่าในการออกไปดังกล่าวนี้ ได้มีการอบรมและปลุกระดมในทางการ รัฐศาสตร์ เมืองค้าย และภายในตัวจังหวัดขอนแก่นเอง ได้มีการบิดเอกสารปลุกระดมและเผยแพร่ความคิดเห็นในทางการเมืองกันค้วน อย่างเช่นในการเดินขบวนเรียกร้องให้ถอนฐานทัพสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทยนั้น ได้มีการบิดใบปลิวโจมตีรัฐบาลในสมัยนั้นและสหรัฐอเมริกา ค้าย ส่วนเอกสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์นั้น หลังจากที่มีการปฏิบัติการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.อ. เมืองขอนแก่น ได้เข้าไปตรวจยึดเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวได้จากภายในมช. เป็นจำนวนมาก โดยมีการเอาไปฝังดินไว้ และซ่อนไว้บนหลังคาหอพักภายในมช. ซึ่งเอกสารดังกล่าวขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่สภ.อ. เมืองขอนแก่น และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการจับกุมอาจารย์และนักศึกษามช. จำนวนทั้งหมด ๑๖ นาย โดยกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม โดยได้ควบคุมตัวไว้และต่อมาได้ปล่อยตัวไปเนื่องจากเหตุผลบางอย่าง และปรากฏว่ามีพวกนักศึกษามช. อีกหลายคนซึ่งมีรายชื่อจับกุมได้หลบหนีไปได้ และขณะนี้ก็ยังไม่กลับมามาศึกษาที่มช. แต่อย่างใด ข้าใจว่าหลบหนีไปอยู่กับฝ่ายตรงกันข้ามแล้ว

สำหรับภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา ได้มีการเดินขบวนและหยุดเรียนประท้วงเกี่ยวกับแต่งตั้งอธิการบดีของมช. หลายครั้ง ทั้งนี้ทุกครั้งก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นิสิตนักศึกษากรุงเทพฯ สำหรับการคิดคือเข้าใจว่าเป็นการคิดค่อทางจกหมาย และบางทีก็

1/11 - 1/11

228
120
~~225~~
12
+

ใบต่อคำให้การ คร.ทวิสุข แสนทวิสุข พยาน แผ่นที่ ๒

ก็ส่งตัวแทนมาติดต่อกันโดยตรงจากกรุงเทพฯ แต่ทั้งนี้ส่วนมากทำกันเป็นความลับ พวกอาจารย์ทั้งหมดจะไม่
มีโอกาสรู้เรื่องด้วยเลย นอกจากอาจารย์บางคนก็รู้เห็นและให้ความร่วมมือกับพวกนักศึกษาด้วย มีการ
ประชุมกันเองโดยที่พวกอาจารย์ไม่ได้เข้าไปรู้เห็นด้วยตลอดมาหลายครั้ง ทั้งนี้ข้าจึงขอยืนยันว่า
นักศึกษาของมช.บางส่วน มีการดำเนินการในทางบ้านการเมืองอย่างแน่นนอน และในเรื่องนี้ คร.บุคคล
ของสโรท รองศาสตราจารย์ของมช. และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มช. ได้ดำเนินการสืบสวนติดตาม
พฤติการณ์ ตลอดจนมาโดยร่วมมือกับพวกอาจารย์อีกหลายคนรวมทั้งตัวข้าด้วย สำหรับตัวข้าเองได้เคย
พยายามห้ามปรามนักศึกษาบางคนที่มีสนิมสนมคุ้นเคยไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ และไม่เคยมีสาเหตุ
โกรธเคืองกับนักศึกษามช. คนใคมาก่อนเลย เป็นความจริง

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

Asst. Kamsa

พยาน

" พ.ศ.ท.

[Signature]

สอบสวน

" ว่าที่ พ.ศ.ศ.

[Signature]

พิมพ์/อ่าน